

NEWSLETTER



วันที่ 22 มิถุนายน 2566 : รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมाल กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรธัญเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เยี่ยมชมและหารือกรอบการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม



วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 : รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมाल กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรธัญเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี เข้ารับฟังการดำเนินงานของศูนย์ 12 ศูนย์ และหน่วยงานและสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพตามแนวทาง Demand Driven ตามนโยบายของสกพอ. และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของศูนย์เครือข่าย EEC NETs เพื่อจัดวางแนวทางและแผนงานในระยะ 5 ปี นอกจากนี้ยังเป็นการรายงานความคืบหน้าของแต่ละศูนย์ฯ ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับทราบความคืบหน้า ณ ห้องประชุมเสมีด ชั้น 1 โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) กำหนดจัดครั้งต่อไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ภายในเดือนกันยายน 2566



วันที่ 29 มิถุนายน 2566 : RUN Skill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.กัมมัล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ ณ ห้อง 401 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ทุกวันพฤหัสบดี) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้เปิดเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และนักธุรกิจ สามารถสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจการร่วมกัน โดยคำนึงถึงแนวโน้มสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 มุ่งเน้นความสำคัญของการบริการทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ แพทย์ทางเลือก นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ โลจิสติกส์ทางการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness ตลอดจน Wellness Tourism เพื่อมาเป็นส่วนร่วมในพลังผลักดันให้ธุรกิจการแพทย์ของไทยก้าวไกลสู่สากล สมกับการเป็น No.1 Medical Hub of ASIA โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากล